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สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย

สวสัดเีพือ่นๆ สมาชกิทกุทาน

ปนีส้มาคมนกัขาววทิยแุละโทรทศันไทยมอีายกุาวเขาสปูที ่4 แลวครบั  ถาจะเอาตวั
เลขมาวดักอ็าจจะเปนองคกรทีย่งัใหมถาเทยีบกบัองคกรสือ่อืน่ๆ  แตผมเชือ่วาทานสมาชกิทัง้
หลายคงรสึูกภมูใิจทีส่มาคมของทานไดมบีทบาทอยางตอเนือ่งในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะใน
สวนของการผลกัดนัการปฏริปูคลืน่ความถีใ่หเปนไปตามเจตนารมณของรฐัธรรมนญู และการ
สรางเครอืขายพนัธมติรทัว่ประเทศ ตลอดจนการมสีวนรวมในการพฒันาทกัษะและศกัยภาพ
ของบุคลากรในวงการวิทยุและโทรทัศน

การมสีวนรวมและการเสยีสะของเพือ่นๆ สมาชกิเปนสวนสำคญัทีใ่หสมาคมฯ สามารถ
ดำเนนิกจิกรรมตางๆ เหลานีด้วยความสำเรจ็และเปนทีย่อมรบัของคนในวงการตางๆ ซึง่ผมขอ
ถอืโอกาสขอบพระคณุทกุทานมายงัโอกาสนีด้วย

ปนี้เปนปที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดปจจุบันหมดวาระลงหลังจากอยูใน
ตำแหนงมาครบสองป ซึง่กจ็ะมกีารเลอืกตัง้คณะกรรมชดุใหม รวมไปถงึตำแหนงนายกสมาคมฯ
และผมหวังเปนอยางยิ่งวาสมาชิกจะใหความสำคัญกับการมีสวนรวมในการในการเลือก
ตัวแทนที่มีความพรอมและความตั้งใจจะเขามาปฏิบัติหนาที่แทนทานในคณะกรรมการชุด
ใหมในอกีสองปขางหนา

ทานสมาชกิทัง้หลายคงทราบดวีาสมาคมของเรายงัมภีารกจิสำคญัอกีมากมาย รออยู
ขางหนา โดยเฉพาะอยางยิง่การรวมผลกัดนัการปฏริปูสือ่และการสงเสรมิสทิธเิสรภีาพในการ
ปฏิบัติหนาที่ของสื่อทามกลางกระแสกดดันทางดานการเมือง

เพราะฉะนั้นการมีสวนรวมของสมาชิกในกิจกรรมตางๆ ของสมาคมฯ  จึงมีความ
สำคญัเปนอยางยิง่ ผมจงึอยากเหน็เพือ่นๆ สมาชกิทัง้หลายเขามามบีทบาทและรวมกจิกรรม
ของสมาคมฯ ในทกุๆ ดานอยางตอเนือ่งมากขึน้  เพือ่เราจะไดชวยกนัผลกัดนัใหบทบาทของ
สมาคมๆ มีความหมายตอวงการสื่อมวลชนและตอสังคมอยางแทจริง

ในโอกาสทีผ่มและคณะกรรมการบรหิารจะหมดวาระพรอมกบัการประชมุใหญสามญั
ประจำปของสมาคมฯ  ผมขอแสดงความขอบคณุมายงักรรมการตลอดจนเพือ่นๆ สมาชกิ และ
เจาหนาทีข่องสมาคมฯ ทกุทานทีไ่ดเสยีสละและใหความรวมมอืในการดำเนนิการกจิกรรมของ
สมาคมฯ มาโดยตลอด และขอแสดงความยินดีลวงหนามายังคณะกรรมการบริหารชุดใหม
ดวย

และในนามของคณะกรรมบรหิารผมขอแสดงความขอบคณุตอกลมุพนัธมติรทัง้หลาย
ทีไ่ดรวมเคลือ่นไหวและดำเนนิกจิกรรมรวมกบัสมาคมฯ มาตลอด  ไมวาจะเปนองคกรสือ่ กลมุ
นกัวชิาการ   กลมุองคกรเอกชนทีต่ดิตามเรือ่งการปฏริปูสือ่ นกัวชิาชพีสือ่ทัง้ในสวนกลางและ
ตางจงัหวดั ตลอดจนกลมุนกัจดัรายการวทิยชุมุชน และหวงัเปนอยางยิง่จะไดรวมมอืกนัตอไป
ในอนาคต

สุดทายนี้ในนามของคณะกรรมบริหาร ผมขออวยพรใหเพื่อนสมาชิกและครอบครัว
ประสบแตความสุขความเจริญ และความสำเร็จในหนาที่การงานตลอดไป

 





